

## THỂ LỆ

**Tham gia Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Bến Tre**  
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1524/KH-SVHTTDL ngày 18/ 6 /2018  
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre)

### I. MỤC ĐÍCH

Lựa chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch để phục vụ khách du lịch, trong công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các tổ chức và cá nhân góp phần đẩy mạnh việc sáng tác mẫu mã mới từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch mang đậm nét văn hóa và đặc trưng về vùng đất, con người Bến Tre, phục vụ phát triển du lịch và nhu cầu mua sắm của du khách.

Tạo được sự khác biệt trong sản phẩm du lịch Bến Tre góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương thông qua các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch, nhất là vào các dịp Bến Tre đăng cai tổ chức các hoạt động về văn hóa, thể thao, lễ hội và các sự kiện quan trọng khác của tỉnh.

Các mẫu sản phẩm quà tặng lưu niệm Du lịch Bến Tre phản ánh được nét đặc trưng, mang dấu ấn tỉnh Bến Tre như: Văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa danh, các biểu tượng tiêu biểu của tỉnh Bến Tre mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao.

Khuyến khích duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, sử dụng có hiệu quả các nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, sẵn có của địa phương, đặc biệt sử dụng nguyên liệu từ dừa.

### II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

#### 1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/8/2018 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

- Công bố kết quả và trao giải vào tháng 9/2018.

#### 2. Đối tượng tham gia dự thi:

Tất cả các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề...), cá nhân, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh có ý tưởng thiết kế, sáng tác, khả năng sáng tạo làm ra các mẫu sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch có liên quan đến vùng đất con người, bản sắc văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và du lịch Bến Tre có các sản phẩm hoàn chỉnh có thể tham gia cuộc thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

